



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธานฯ	แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม	ที่ประชุมทราบ
2	สำนักงานทรัพย์สิน	ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการให้เช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติเช่าพื้นที่เพื่อจัดทำลานจอดรถ ของนิติบุคคลอาคารชุดเนเชอรัลเพลส 1-2 บริเวณซอยพลโยธิน 45	อนุมัติ
3	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่	ขออนุมัติกำหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ พ.ศ. 2551	
4	สถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายวันของบุคลากรสถาบันอินทรีจันทร์สถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์	
5	สำนักประกันคุณภาพ	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับคณะวิชา สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต	
	รูปแบบ แนวทาง และกำหนดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2551	อนุมัติ ทั้งนี้ ร่องอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะต้องดำเนินการตามกระบวนการประเมินคุณภาพตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยจะดำเนินการประเมินคุณภาพเป็นรายคณะ และรายหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสะดวก สำหรับสำนัก สถาบัน จะดำเนินการประเมินคุณภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม คณะวิชาจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม และวิทยาเขตและระดับมหาวิทยาลัยจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน เพื่อจะได้สรุปผลและสามารถส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในวันที่ 30 กันยายน และมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ โดยการนำเสนอจากคณะ สำนัก สถาบัน คณะกรรมการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพตามหลักสูตรของ สกอ. ซึ่งขณะนี้สำนักประกันคุณภาพกำลังให้การอบรมเป็นรุ่นที่ 2 แล้ว สำหรับฝ่ายเลขานุการ สำนักประกันคุณภาพจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการส่งรายงานการประเมินตนเอง หากหน่วยงานใด	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)			ไม่สามารถส่งได้ตามกำหนดภายในวันที่ 2 กรกฎาคม ขอให้คณะ สำนัก สถาบัน จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ สำนัก สถาบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับรายงานการประเมินตนเอง จัดส่งให้สำนักประกันคุณภาพในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อนำไปจัดทำรายงานระดับมหาวิทยาลัย เพราะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดทำ ภายในวันที่ 15 กันยายน จะมีคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพจากภายนอกมาตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ได้เชิญทุกหน่วยงานมาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ทราบแล้ว
6	คณะกรรมการนโยบายพัฒนา บุคลากร มก.	แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 2551 – 2554 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็น : การพัฒนาบุคลากรใหม่ทุกสายงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็น : การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็น : การพัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็น : การพัฒนาระบบอาจารย์ที่เลี้ยง	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์นิสิตสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์	อนุมัติ
		ขออนุมัติโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับระบบ ฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์	1. เห็นชอบให้นำโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติโครงการหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	1. เห็นชอบให้นำโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ)	1. เห็นชอบให้นำโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
15	คณะเศรษฐศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา
16	โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
17	คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
18	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551	
19	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 403245 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับวิศวกรเคมี	
20	คณะวิทยาการจัดการ	ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา ดังนี้ - 03757323 การประกอบการ - 03757324 การจัดการนวัตกรรมในองค์กร - 03757325 การพัฒนาทีมงาน	
21	ก.พ.ร. มก.	การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 รวมเป็นจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 3,161,870.71 บาท	ที่ประชุมทราบ
22	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.	
23	กองวิเทศสัมพันธ์	ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบันอุดมศึกษา/องค์กรต่างประเทศ สรุปประเด็นการประชุม Special Workshop on “UMAP Multilateral Student Exchange Program” 1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) และ USCO (UMAP Student Connection Online) 2. สถาบันอุดมศึกษาไทยกับการใช้ประโยชน์โครงการ UMAP สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถใช้ประโยชน์ผ่านกลไกของ UMAP ได้ ใน 2 ช่องทาง คือ 2.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 2.2 โครงการ UMAP Student Connection Online	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 (ต่อ)		3. UMAP Multilateral Student Exchange Program 3.1 การจัดทำ Memorandum of Agreement 3.2 นำเสนอขั้นตอนการใช้ระบบ UMAP Student Connection Online	
24	ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	สรุปการหารือทางวิชาการเรื่องจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ณ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	ที่ประชุมทราบ
25	สถาบันคั้นคว้าและพัฒนา ระบบนิเวศเกษตร	สรุปโครงการที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน	
26	คณะกรรมการบริหารการบริการ วิชาการ มก.	สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมทราบ และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 มีโครงการที่รับมาดำเนินการ จำนวน 1,550 โครงการ วงเงิน 3,670 ล้านบาท เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 677 โครงการ วงเงินประมาณ 970 ล้านบาท โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 281 โครงการ วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ยังไม่ปิดโครงการ จำนวน 588 โครงการ วงเงิน 1,800 ล้านบาท เป็นโครงการที่พ้นระยะ 10 ปี จำนวน 33 โครงการ ในจำนวนนี้มี 3 โครงการที่หัวหน้าโครงการเกษียณอายุราชการและไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ซึ่งตามระเบียบพัฒนาวิชาการภายหลังเสร็จสิ้นโครงการจะต้องปิดโครงการ โดยหัวหน้าโครงการต้องทำรายงานสรุปภายใน 60 วัน กรณีนี้สำนักงานบริการวิชาการได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังคณะให้ช่วยปิดโครงการ ประการสำคัญควรมีการหารือกับสำนักงานกฎหมายเกี่ยวกับหลักฐานทางการเงิน ซึ่งมีผลทางกฎหมายที่จะต้องนำมาพิจารณาดำเนินการเป็นราย ๆ ไป
27	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 รวมจำนวน 323 ข่าว	ที่ประชุมทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password